

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรปลอดการเผา	๑. กติกาการเกษตรแก้โจทย์ 'ฝุ่น PM2.5' จัดการพื้นที่-วัสดุเหลือใช้อย่างยั่งยืน	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เกษตรปลอดการเผา	๒. เกษตรฯ เล็งสร้างต้นแบบทำเกษตรปลอดเผาแก้ฝุ่น PM ๒.๕ ระยะยาว	สำนักข่าวไทย
เกษตรปลอดการเผา	๓. เกษตรฯ ระดมทุกหน่วยเร่งแก้วิกฤตฝุ่น PM2.5 เล็งสร้างต้นแบบทำเกษตรปลอดการเผา	สยามรัฐออนไลน์
ส่วนภูมิภาค		
เกษตรปลอดภัยและยั่งยืน	๔. ผู้ว่าฯ นครพนม มอบเกษตรจังหวัด จัดทัพลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรทำกรเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ เล็งสร้างต้นแบบทำเกษตรปลอดเผาแก้ฝุ่น PM 2.5 ระยะยาว

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่เกินมาตรฐาน โดยมักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน รวมถึงจากการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ทั้งพื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกอ้อย รวมทั้งพื้นที่บนที่สูงทางภาคเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี อีกทั้งแนวโน้มฝุ่นละออง ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน คาดว่าจะรุนแรงกว่าปี ๒๕๖๕ เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคเหนือ อาจเกิดผลกระทบต่อด้านสุขภาพ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะยาวสั้น และระยะยาว ยกกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง” โดยหลายกระทรวงและทุกภาคส่วนร่วมมือกัน สำหรับการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร วางแผนและดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง สร้างความเข้าใจ กับเกษตรกร และประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี ๒๕๖๖ รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป ซึ่งในปี ๒๕๖๖ มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม ๓๓๗ เครือข่าย ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด

เกษตรกรฯ ระดมทุกหน่วยเร่งแก้วิกฤตฝุ่น PM 2.5 เล็งสร้างต้นแบบทำเกษตรปลอดภัย

เกษตรกรฯ ระดมทุกหน่วย แก้วิกฤตฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน วอนหยุดเผา ส่งเสริมโลกปลอดมลพิษเคลื่อนที่เร็ว ป้องกันไฟป่าหมอกควัน พร้อมเล็งสร้างต้นแบบทำเกษตรปลอดภัยในระยะต่อไป

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า รมรณรงค์และควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นพื้นที่ป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน หนุนเกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการเผา พร้อมเล็งสร้างต้นแบบในการทำเกษตรปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่เกินมาตรฐาน โดยมักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน รวมถึงจากการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ทั้งพื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกอ้อย รวมทั้งพื้นที่บนที่สูงทางภาคเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี อีกทั้งแนวโน้มฝุ่นละอองในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดใหญ่เกิน ๒.๕ ไมครอน คาดว่าจะรุนแรงกว่า ปี ๒๕๖๕ เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ ภาคเหนือ อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะยาวสั้น และระยะยาว ยกกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า” โดยหลายกระทรวงและทุกภาคส่วนร่วมมือกัน สำหรับการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร วางแผนและดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง สร้างความเข้าใจ กับเกษตรกร และประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี ๒๕๖๖ รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป ซึ่งในปี ๒๕๖๖ มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวม ๓๓๗ เครือข่าย ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด

NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว ▾

ผู้ว่าฯ นครพนม มอบเกษตรกรจังหวัด จัดทัพลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทำการเกษตรที่ปลอดภัย และยั่งยืน

06 ก.พ. 2566 Views 228

Twitter Facebook Line Print



วันนี้ (6 ก.พ.65) ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทรพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบนโยบายการขับเคลื่อนการเกษตรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยมีนางสาวกัญญา อภิณัตร์นา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล้วนเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกร และการกิจที่สำคัญที่จะเป็นการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งจะต้องพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สู่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัยและต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง สิ่งสำคัญ คือการส่งเสริมการปลูกพืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และเป็นการจัดการและใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้รับองค์ความรู้วิชาการใหม่ๆ และสามารถนำไปต่อยอด ปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในการส่งเสริมการเกษตรจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีต่างๆ โดยหันมาผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการผลิตพืชให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในส่วนของการพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว แนะนำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นที่ตลาดมีความต้องการและมีราคาสูง เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนครพนม เพิ่มขึ้น เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนครพนมเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ซึ่งข้าวนับว่าเป็นสินค้าหลักในพื้นที่ที่จะต้องส่งเสริมและต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวนครพนม ให้อยู่ดี มีกินดี และมีความสุข “ทำการเกษตรที่ยั่งยืนและมั่นคงอย่างพอเพียง”